

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02/CT-UBND

Quảng Bình, ngày 29 tháng 01 năm 2016

## **CHỈ THỊ**

### **Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ**

Trong những năm qua, công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh được cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm thực hiện nghiêm túc, tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ và nhân dân; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ (CNCH) ngày càng rõ nét hơn; phong trào toàn dân tham gia PCCC & CNCH ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu, có nề nếp, hiệu quả thiết thực. Tuy nhiên, nguy cơ cháy, nổ, tai nạn vẫn còn tiềm ẩn, có thời điểm diễn biến phức tạp có vụ gây thiệt hại lớn, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, hoạt động sản xuất, kinh doanh, môi trường đầu tư và cuộc sống của người dân.

Để triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 24/8/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCCC; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp: củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC & CNCH. Hàng năm, lập dự toán kinh phí triển khai thực hiện công tác PCCC & CNCH ở đơn vị, địa phương, báo cáo các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC & CNCH đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức tự phòng ngừa, không để xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố; chú trọng việc củng cố lực lượng và trang bị phương tiện chữa cháy, CNCH tại chỗ; xây dựng và tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy, CNCH để xử lý kịp thời các tình huống cháy, tai nạn, sự cố ngay từ khi mới xảy ra.

- Thực hiện có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ: "Lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ, chỉ huy tại chỗ"; tập trung chỉ đạo, kiểm tra, tự kiểm tra việc thực hiện quy định về PCCC tại các địa bàn, cơ sở, khu vực có nguy hiểm cháy, nổ cao kịp thời khắc phục ngay các sơ hở thiếu sót về PCCC. Khi xảy ra cháy, nổ, tai nạn, sự cố phải khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, triển khai